

สทศ.เตรียมนำร่องสอบอัตนัย

■ นำเสนอเมื่อ 18 พ.ย. 2558

สทศ.พร้อมสอบโอเน็ตอัตนัย 19 ธ.ค. 58 ทดลองนำร่อง 3 วิชา เพื่อเก็บข้อมูลประเมิน-วิเคราะห์สร้างข้อสอบอัตนัย และครูปรับการสอนและออกข้อสอบอัตนัยมากขึ้น

วันนี้(17 พ.ย.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ สทศ.ปรับรูปแบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 ที่จะจัดสอบในปี 2560 วิชาภาษาไทย โดยใช้ข้อสอบอัตนัยไม่เกิน 20 % นั้น ขณะนี้ สทศ.ได้เตรียมโครงการศึกษานำร่องการทดสอบโอเน็ต เพื่อทดลองระบบการสอบด้วยข้อสอบอัตนัย และการตรวจข้อสอบอัตนัย

โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ประสานไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้น ป.6 ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเข้าสอบที่ศูนย์เครือข่าย สทศ.10 ศูนย์ ศูนย์ละ 100 คน ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.นครสวรรค์ จุฬาลงกรณ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.บูรพา ม.วลัยลักษณ์ ม.สงขลานครินทร์ ม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีสุรนารี และ สทศ.

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า สำหรับวันที่จะทำการทดลองสอบ คือ วันที่ 19 ธ.ค.2558 ประกาศผลสอบวันที่ 22 ม.ค.2559 โดยจะสอบ 3 วิชา ใช้ข้อสอบ 2 รูปแบบ คือ วิชาภาษาไทย สอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 80 คะแนน แบบอัตนัย 20 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ สอบปรนัย 4 ตัวเลือก 80 คะแนน อัตนัยระบายคำตอบมีค่าเป็นตัวเลข 20 คะแนน และ วิชาวิทยาศาสตร์ สอบปรนัย 4 ตัวเลือก 80 คะแนน และอัตนัย 6 ตัวเลือกโดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ 20 คะแนน ทั้งนี้ภายหลังการทดสอบ สทศ.จะมีการประเมินและวิเคราะห์การสร้างข้อสอบอัตนัย ระบบการตรวจข้อสอบอัตนัย รวมถึงการบริหารการทดสอบด้านต่าง ๆ เพื่อให้การสอบโอเน็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม เป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

“ทราบว่าโรงเรียนต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบแล้วว่า ปีการศึกษา 2559 สทศ.จะปรับรูปแบบข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยของนักเรียน ป.6 เป็นข้อสอบอัตนัยไม่เกิน 20 % ซึ่งจากนี้ไปโรงเรียนก็ต้องปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน และปรับข้อสอบให้เป็นอัตนัยมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก ซึ่งยอมรับว่าเป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องเริ่มทำได้แล้ว”รศ.ดร.สัมพันธ์กล่าว

อ่านต่อที่ : [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558](#)